

# 100รง.คึกเปิดรับพอง.อ้อ

## ● 'อมตะซิตี้'กว่า3พัน-อุตฯน้ำตาลอีกพันคน

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า จังหวัดระยองเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีสถานประกอบการตั้งอยู่เป็นจำนวนมากจึงก่อให้เกิดการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนจากจังหวัดอื่นย้ายถิ่นฐานเข้ามาสู่จังหวัดระยอง การจัดงาน “นัดพบแรงงานจังหวัดระยอง” ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ โดยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกว่า 100 แห่ง เปิดรับสมัครงานกว่า 3,000 อัตรา

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยศักยภาพการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่องของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง เชื่อมั่นว่าสามารถรองรับแรงงานสำหรับภาคการผลิตได้อีกเป็นจำนวนมาก โดยปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรม

อมตะซิตี้มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่กว่า 300 โรงงาน รวมมูลค่าการลงทุนกว่า 150,000 ล้านบาท บนพื้นที่รวมกว่า 17,000 ไร่ ส่งผลให้มีการจ้างงานและมีแรงงานหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่แล้วกว่า 50,000 คน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้ว่างงานในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงมีโอกาสสมัครงานโดยตรงกับนายจ้างสถานประกอบการ จากจำนวนมาก จากหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและเหล็กกล้า ยางรถยนต์ พลาสติก เป็นต้น

ด้านนายสิริวัทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ของ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า หลังจาก 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย คือ สมาคมโรงงานน้ำตาลไทย สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย สมาคมการค้าอุตสาหกรรม

น้ำตาล ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อร่วมพัฒนาบุคลากรวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาในรูปแบบทวิภาคีนั้น ล่าสุด คณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ของ 3 สมาคมได้เริ่มสำรวจความต้องการบุคลากรด้านวิชาชีพของโรงงานน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องแล้วพบว่า ภาคอุตสาหกรรมน้ำตาลมีความต้องการใช้แรงงานด้านวิชาชีพในสายงานต่างๆ เช่น ช่อมบำรุงเครื่องกล เครื่องมือการเกษตรและเทคโนโลยีการจัดการเกษตรสมัยใหม่ สาขาพืชศาสตร์ รวมกว่า 1,000 ตำแหน่ง หลังจากนี้จะนำข้อมูลดังกล่าวไปหารือร่วมกับ สอศ. เพื่อวางแผนจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนต่อไป